

Số: 03/TB-BCĐ

*Lương Điền, ngày 22 tháng 02 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Lương Điền**

#### **Kính gửi: cán bộ và nhân dân trong toàn xã.**

Hiện nay số người được ghi nhận là F0, F1 trong xã không ngừng ra tăng theo ngày dịch bệnh có nguy cơ lây lan ra diện rộng; có nhiều trường hợp F0, F1 là người địa phương đang làm công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; đã có một số trường hợp khi được khẳng định là F0 thì các thành viên còn lại trong gia đình đồng thời chuyển thành F0.

Để tránh lây nhiễm trong gia đình và ngoài cộng đồng BCĐ PCD xã đề nghị mọi người dân thực hiện nghiêm các quy định sau:

Không chủ quan, lơ là ngay cả khi đã tiêm phòng đủ các mũi vaccine, không tập trung đông người và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K; khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, không tổ chức giao lưu gặp gỡ với người khác nhà. luôn giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

Đối với các trường hợp F0, F1 chấp hành nghiêm quy định về điều trị, cách ly tại nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhà, nơi lưu trú trong suốt thời gian điều trị, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đối với chủ hộ/đại diện người ở cùng nhà với F0 và F1; không dùng chung đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không tiếp xúc gần với người bệnh đang điều trị, cách ly; không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện điều trị, cách ly y tế (trừ nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế). Thực hiện khử trùng, khử khuẩn nước thải tại rãnh thoát, hố ga, điểm xả nước thải ra môi trường bằng vôi bột, hóa chất khử trùng với tần suất tối thiểu 02 lần/ngày vào các thời gian tắm rửa, vệ sinh cá nhân của người cách ly.

Đối với chủ nhà trọ có trách nhiệm quản lý chặt chẽ số người tại nhà trọ, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho các đối tượng F0, F1 đang điều trị hoặc cách ly tại nhà trọ tại hộ gia đình mình không để các đối tượng đang thực hiện cách ly thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Đối với các thôn đề nghị đồng chí Bí thư chi bộ- Trưởng thôn các thôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong kiểm tra, giám sát các trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị tại nhà; nếu phát hiện vi phạm báo cáo về Ban chỉ đạo xã để xử lý theo quy định.

Khi có các biểu hiện bất thường như ho nhiều khó thở, mặt tái, sốt cao vã mồ hôi, đầu ngón tay tím, chủ động liên hệ với bà Lương Thị Oanh, trưởng trạm y tế theo số điện thoại 0963 258 616; hoặc ông Bùi Văn Thành –Phó trưởng trạm y tế theo số điện thoại 0984 127 193; để được tư vấn, hỗ trợ.

Vậy BCD PCD -19 xã thông báo để cán bộ và nhân dân nắm được cùng thực hiện, nếu ai không thực hiện tốt; làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- BTV Đảng ủy xã;
- Lãnh đạo UBND xã, BCD PCD xã;
- Đài Truyền thanh xã;
- BTCB, TT các thôn;
- Lưu VP.

**TM. BCD PCD XÃ  
TRƯỞNG BAN**



**CHU TỊCH UBND XÃ  
Nguyễn Đình Bằng**